



เมนูข้อมูล

นายคาค้า

การเมืองที่เดินมาถึงจุดเกิดการปะทะระหว่าง 2 ความคิด ก่อวิกฤตให้กับประเทศไม่น้อย แทบจะเรียกได้ว่าในทุกด้านก็ว่าได้

ในทางการเมืองนั้นชัดเจนว่านำสู่ความไม่สงบ การต่อสู้ที่รุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อ และสร้างความแตกแยกครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ

ในทางเศรษฐกิจ ผลของความแตกแยกทำให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงักในแทบทุกด้าน เกิดความสับสนในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ชนิดที่ทำให้ความเจริญเติบโต

ในทางสังคมยิ่งเห็นชัดเจนว่า ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตร่วมแผ่นดินเดียวกันของคนไทยอย่างลึกซึ้งจนถึงกับมีคำพูดว่า คนไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว จากความมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน นับจากนี้ไปความเอื้ออาทรต่อกันอันเป็นค่านิยมที่งดงามจะหายไป

สิ่งที่จะมาทดแทนนั้นจะเป็นความเลวร้ายคือการไม่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันของคนที่มีความคิดแตกต่าง

ในสถานการณ์ที่การเมืองส่งผลสะท้อนรุนแรงต่อเนื่องเช่นนี้ น่าจะคาดหมายได้ว่าความสนใจของประชาชนทั่วไปต่อการเรียนรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเมืองน่าจะมีมากขึ้น

เพราะเป็นปกติที่ถ้าหากอะไรสักอย่างที่ทำให้แรงกดดันให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อชีวิต อะไรที่ว่ามันจะต้องได้รับความสนใจใ้

'กลไกรัฐ' ที่ไร้สำนึก

ถามเรียนรู้อย่างจริงจัง แต่การเมืองที่ยุ่งยาก ก่อความโกลาหลให้กับสังคมกลับเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น

แม้จะได้รับผลกระทบจากการเมืองสูงมาก แต่ไม่แน่ว่าผู้คนจะให้ความสนใจกับการเมือง

“กรุงเทพฯ โพลล์” สำรวจมาล่าสุด ถึงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ที่กำลังจะมีขึ้น ประชาชนร้อยละ 63.0 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ขณะที่อีกร้อยละ 37.0 ไม่ทราบ

แต่คนที่ทราบจะมีมากกว่าแค่เมื่อคนที่ไม่ทราบมีถึงร้อยละ 37.0 นั้นหมายความว่า ความไม่สนใจทางการเมืองยังมีอยู่ไม่น้อย คนที่ตอบว่าจะไปใช้สิทธิเลือก ส.ว. มีเพียงร้อยละ 55.9 เท่านั้น

ที่ชัดเจนเรื่องความรู้ทางการเมืองคือ ร้อยละ 64.3 ไม่ทราบว่า ส.ว. ทำหน้าที่อะไร มีแค่ร้อยละ 35.7 เท่านั้นที่ตอบว่ารู้

ในสถานการณ์ที่การเมืองส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมค่อนข้างสูงในทุกด้านอย่างที่กล่าว

นักการเมืองสองฝ่ายพยายามอ้างหนึ่งประชาชน ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างตัวเอง

แต่หากมองจากผลสำรวจชิ้นนี้แล้วจะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเมืองสักเท่าไร

การเมืองเป็นเพียงเรื่องของคนส่วนน้อยที่

สร้างความเดือดร้อนให้คนส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือ กลไกอำนาจรัฐแทนที่จะปกป้องประชาชนส่วนใหญ่จากผลกระทบอันเกิดจากการกระทำของคนส่วนน้อย กลับกลายเป็นกลไกอำนาจรัฐ กลับไปเกื้อหนุนให้คนส่วนน้อยบางกลุ่มบางฝ่าย สร้างความเดือดร้อนให้คนส่วนใหญ่

กลไกรัฐกลายเป็นเครื่องมือเครื่องมือ เป็นอาวุธให้คนส่วนน้อย ถูกคามความเป็นปกติสุขของคนส่วนใหญ่

ที่สำคัญที่สุดคือ องค์กรที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกหรือผู้ดูแลกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้คนส่วนใหญ่ ป่วยครั้งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าทำหน้าที่เพื่อรับใช้คนส่วนน้อยบางกลุ่ม โดยไม่สนใจว่าจะเกิดผลสะท้อนต่อคนส่วนใหญ่อย่างไร

ทำให้การชนะคะคานทางการเมืองกลายเป็นเหตุผลชอบธรรมที่จะทำลายเรื่องอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของประเทศได้

เหมือนกับว่าขอเพียงให้ได้รับชัยชนะกลไกรัฐพร้อมที่จะเกื้อหนุนแม้ว่าจะเห็นอยู่ต่ำกว่าว่าเป็นชัยชนะที่นำมาซึ่งหายนะต่อประเทศไทย

เห็นอยู่ชัดๆ ว่า ชัยชนะจะทำลายความเชื่อถือศรัทธาการอยู่ร่วมกันของประชาชนให้ยับเยิน

บ้านเมืองที่กลไกอำนาจรัฐรับใช้คนส่วนน้อย จนละเลยความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ ●